



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
8 กุมภาพันธ์ 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 8 ก.พ. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10,398 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,517,869 ราย รักษาหายเพิ่ม 8,922 ราย รักษาหายสะสม 2,401,306 ราย ยังรักษาอยู่ 94,243 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 17 ราย เสียชีวิตสะสม 22,320 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 397,654,004 (+1,612,087) ราย เสียชีวิต 5,765,498 (+6,327) ราย รักษาหาย 317,111,453 (+2,209,807) ราย

**ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ จีน คณะนักวิจัยเผยสิ่งสำคัญที่จะควบคุมการระบาดได้ คือ พัฒนาวัดขึ้นที่ป้องกันการติดเชื้อได้ดียิ่งขึ้น/เขตปกครองตนเองกว่างซี พบผู้ป่วยโควิด 19 ติดเชื้อในท้องถิ่น 98 ราย มาเลเซีย คาดผู้ป่วยรายวันจะสูงถึง 15,000 รายในไม่ช้านี้ ยังมีผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับวัคซีนกระตุ้นอีกกว่า 1 ล้านคน **รัสเซีย** ผู้ป่วยโควิดเพิ่มวันละ 180,000 ราย ตัวเลขสูงกว่าเดือน ม.ค. 10 เท่า **แคนาดา** มีอับรถบรรทุกกว่า 200 คัน ต่อด้านการฉีดวัคซีนปีตถนนและยานเศรษฐกิจสำคัญในเมืองหลวงออกดาวาจนกลายเป็นอัมพาตมาแล้ว 2 สัปดาห์ **ญี่ปุ่น** นายกฯ ตั้งเป้าฉีดวัคซีนเข็ม 3 วันละ 1 ล้านโดส ให้ได้เร็วที่สุดภายใน ก.พ. **เวียดนาม** นร.เริ่มกลับไปเรียนใน รร.หลังเรียนออนไลน์ตั้งแต่ต้นปีก่อน และประกาศแผนฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้แก่เด็กวัย 5 ขวบขึ้นไป

**อินโดนีเซีย** ไม่อนุญาตให้ นทท.ต่างชาติเดินทางเข้าประเทศผ่านท่าอากาศยานในกรุงจาการ์ตาชั่วคราว เพื่อควบคุมการระบาด

**ออสเตรเลีย** เตรียมเปิดพรมแดนรับผู้ถือวีซ่าทุกคนที่ฉีดวัคซีนครบ **ลาว** แนวโน้มจำนวนผู้ติดเชื้อลดลง **แอฟริกาใต้** อนุมัติการใช้วัคซีนโควิด 19 ของซิโนฟาร์ม **อินเดีย** อนุมัติใช้วัคซีนสปุตนิก โลกั ชนิดฉีดเข็มเดียวจากรัสเซีย และวัคซีน Johnson & Johnson ชนิดฉีดเข็มเดียว และ Moderna จากสหรัฐฯ **ฮ่องกง** ยอดผู้ติดเชื้อสูง 2 เท่าภายในวันเดียว ส่งผู้ติดเชื้อเข้าแคมป์กักกันเฉพาะกิจ

### ประเด็นสำคัญ

#### 1. สถานการณ์โควิด และวัคซีนโควิด 19

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ผจก.รายวัน, ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ไทยรัฐ, กท.ธุรกิจ, ผจก., แนวหน้า, สยามรัฐ, โลกวันนี้, สวท., โพสต์ทูเดย์, ช่อง 3,5,7,9, mcot, TNN, INN, NBT, thejournalistclub, workpointtoday, sondhitalk, thailandplus thebangkokinsight, thaipbs, infoquest, newtv, acnews)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. กล่าวว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับสถานการณ์พบผู้ติดเชื้อโควิดหลักหมื่นราย คือ การได้รับวัคซีน ทั้งนี้ สร.ติดตามสาเหตุการเสียชีวิตที่ได้รับรายงานเข้ามาจากทั่วประเทศ พบว่า มากกว่า 80% ไม่ได้รับวัคซีนและอยู่ในกลุ่ม 608 จำนวนผู้เสียชีวิตลดลง การครองเตียงน้อยลง สถานพยาบาล เต็ม และยามีความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการบริหารวัคซีน ผู้ผลิตวัคซีนขอให้ใช้บูสเตอร์โดสในสูตรที่มีอยู่แล้ว วัคซีน AZ จะทยอยส่ง 60 ล้านโดส วัคซีน Pfizer ทยอยส่ง 30 ล้านโดส สร.ไม่ได้สต็อกเก็บไว้ใช้ปีหน้า แต่ให้เพียงพอหมุนเวียนแต่ละรอบ

- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สร. กล่าวว่า สถานการณ์การติดเชื้อโควิด 19 อยู่ในการประมาณการณ์ไว้ถือว่าควบคุมได้แล้ว อัตราเสียชีวิต 0.22% ถือว่าค่อนข้างต่ำ อยู่ในเกณฑ์และเป็นไปตามหลักวิชาการ มีการพิจารณาเรื่องวัคซีนว่าจำเป็นต้องฉีดเข็ม 3 เนื่องจากภูมิคุ้มกันเข็ม 2 ลดลง สร.ตั้งเป้าหมายรวมเข็ม 1 และ 2 ควรได้ประมาณ 80% ของประชากร และเข็ม 3 หากได้ 80-90% ของเข็ม 2 จะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้

- นพ.ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ และ นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ แถลงถึงผลการศึกษาประสิทธิผลของวัคซีนโควิด19 จากการใช้จริง ระบุ ผู้ติดเชื้อที่มีอาการปอดอักเสบและใส่ท่อหายใจยังอยู่ในช่วงคงตัว แม้ผู้ติดเชื้อหลักหมื่น โดยกลุ่มเสี่ยงยังเป็นผู้สูงอายุที่ไม่ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ขอความร่วมมือ ปชช.หลีกเลี่ยงเข้าไปพื้นที่เสี่ยงแออัด และขอให้ผู้ปกครองรีบพาบุตรหลานไปฉีดวัคซีน ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงในการติดเชื้อยังเป็นการติดเชื้อจากครอบครัว เพื่อนที่ทำงาน และไปสถานที่เสี่ยง ทั้งนี้ ขอให้หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่ม และเน้นการดูแลตนเองแบบครอบจักรวาล

- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ โภสตร์ว่า ในทวีปเอเชียยังมีอีกราว 20 ประเทศที่กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น หากดูอัตราการเปลี่ยนแปลงรายสัปดาห์ รวมถึงประเทศไทย หากป้องกันควบคุมโรคไม่ดี การติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น และจำนวนผู้ที่จะได้รับผลกระทบจาก Long COVID ย่อมสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อคน ครอบครัวย ระบบสาธารณสุข และประเทศ

- ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ โภสตร์ระบุต้องยอมรับว่าไม่สามารถทำให้โรคโควิด 19 หดไปได้ การเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์เกิดขึ้นตลอดเวลา ชีวิตต้องเดินหน้า ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา การควบคุมการระบาดอยู่ที่ระเบียบวินัยของทุกคน ต้องช่วยกันให้เกิดการระบาดน้อยที่สุด มากกว่ามีมาตรการ lock down การให้ทุกคนมีภูมิคุ้มกันจากการฉีดวัคซีน จะทำให้ความรุนแรงของโรคลดลง ดังนั้น ทุกคนในบ้านจะต้องมีการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนหรือการป้องกันกลุ่มเสี่ยง

โดยเฉพาะผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัวเรื้อรัง 608

- นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ผอ.ศูนย์วิจัยโรคติดต่อ 19 ทะลุหมื่นไม่เหนือความคาดหมาย และต่ำกว่าที่คาดไว้ด้วยซ้ำ ขอให้ดูตัวป่วยหนัก-ปอดอักเสบเป็นหลัก ทั้งนี้วัคซีน 2 เข็มไม่เพียงพอ ต้องรับเข็ม 3 เพราะผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ทั้งสูงอายุ โรคมาก และรับวัคซีนไม่ครบ

- นพ.ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ กล่าวถึง ผลการศึกษาประสิทธิผลของวัคซีนป้องกันโควิด 19 จากการใช้จริง ผลสรุปว่า การฉีดวัคซีนป้องกันโควิดครบ 2 เข็มขึ้นไป จะมีประสิทธิผลในการป้องกันการป่วยรุนแรง/เสียชีวิตได้สูงมากต่อเนื่อง แต่ในการฉีดวัคซีน 2 เข็ม ประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อจะลดลงเมื่อเวลาผ่านไป และไม่เพียงพอที่จะป้องกันการติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอนได้ จึงจำเป็นต้องได้รับวัคซีนกระตุ้นเป็นเข็ม 3 จะสามารถป้องกันการเสียชีวิตได้สูงมากถึง 96% และป้องกันการติดเชื้อได้สูงพอสมควร โดยการกระตุ้นด้วยวัคซีน Viral vector หรือ mRNA จะมีผลไม่แตกต่างกัน

- พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ตัวแทน ศบค. แถลงว่าขณะนี้ประเทศไทยฉีดวัคซีนสะสม 117 ล้านโดส ผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ยังฉีดวัคซีนน้อยเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น รับเข็มแรก 66% เข็มสอง 62% และเข็มกระตุ้น 19% โดย 10 จังหวัดที่ฉีดครอบคลุมกลุ่ม 607 น้อยที่สุด คือ บึงกาฬ นราธิวาส ปัตตานี หนองคาย สกลนคร สระแก้ว นครพนม กาฬสินธุ์ เลย และยะลา จากการรายงานประจำวันผู้เสียชีวิตยังเป็นผู้สูงอายุ ดังนั้น ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุขอให้มารับการฉีดวัคซีนมากที่สุด หากรับเข็มสองนานเกิน 3 เดือนให้มารับเข็มกระตุ้นโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้วันศุกร์ที่ 11 ก.พ. จะมีการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ขอให้ติดตามมาตรการที่ปรับเปลี่ยน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., กท.ธุรกิจ, ช่อง 3, mcot, NBT, TNN, INN, thailandplus, mcot)

- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนสถาบัน ราชานุกูล ดินแดง กทม. พร้อมเปิดโครงการ “Vaccinated Together ชวนลูกรับวัคซีนกัน” เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ให้กลุ่มเด็กบกพร่องพัฒนาการและสติปัญญาที่มีอายุระหว่าง 5-11 ปี ว่าเด็กกลุ่มนี้มีความยากลำบากในการใช้ชีวิตประจำวัน ไม่สามารถป้องกันตัวเองจากเชื้อโรคได้ และบางส่วนมีโรคประจำตัวร่วมด้วย เมื่อติดเชื้อโควิด 19 จะส่งผลกระทบต่อระบบต่างๆ ในร่างกาย มีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ ที่ผ่านมามีรายงานว่าเด็กกลุ่มนี้มีอัตราการติดเชื้อและรักษาใน รพ.สูงกว่าคนทั่วไปถึง 9.3 เท่า จึงต้องให้ความสำคัญให้เด็กได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง

## 2. ทบทวนมาตรการผ่อนคลายน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, สยามรัฐ, ผจก.รายวัน, ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, คมชัดลึก, กท.ธุรกิจ, ข่าวหุ้น, ประชาชาติ, สำนักข่าวอิศรา, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ช่อง 3,5,7,9, infoquest, businesstoday, sondhitak, js100, thebangkokinsight, nationtv, mcot, thaipbs, moneyandbanking, INN, TNN, NBT, thejournalistclub)

- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย นายกฯ ย้ำทุกฝ่ายติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ การติดเชื้อโควิด 19 หลังพบยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวนหลักหมื่นติดต่อกันหลายวัน และสั่งการให้เร่งสร้างความเข้าใจกับปชช. ว่าทุกคนสามารถอยู่ร่วมกับโควิด 19 ได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้ เตรียมพิจารณาทบทวนมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19 รวมถึงมาตรการผ่อนคลายน เพื่อขับเคลื่อนกิจการ/กิจกรรมในที่ประชุม ศบค.ครั้งต่อไป เพื่อให้ปชช.กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติมากที่สุด

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. กล่าวถึงการเสนอปรับมาตรการผ่อนคลายนต่อ ศบค. ว่ายังไม่มีการผ่อนคลายนเต็มรูปแบบ อาจมีการปรับปรุงรูปแบบรายงาน เพื่อคลายความวิตกกังวลของประชาชน และใช้ชีวิตให้เป็นปกติมากที่สุดเท่าที่ทำได้

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า อำนาจการปรับผ่อนคลายนมาตรการต่างๆ เป็นของ ศบค. เชื่อว่าในอนาคตโควิดจะคล้ายกับไข้หวัดใหญ่ซึ่งเป็นโรคตามฤดูกาล/ประจำถิ่น ถือว่ายังอยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้และเชื่อไม่ได้รุนแรงไปกว่าเดิม การปรับรายงานต้องใช้แบบกลางๆ เข้ากับสถานการณ์ ไม่ได้รายงานผู้ติดเชื้อทุกคน จะรายงานเฉพาะคนที่ไป รพ. และคนที่เสียชีวิต

## 3. เตรียมหรือแนวทางการจัด Travel Bubble

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ผจก.รายวัน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, โพสต์ทูเดย์, ผจก., ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, กท.ธุรกิจ, infoquest, js100, thaipbs, Chiangmai-mail, pattayamail)

- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย นายกฯ ติดตามความคืบหน้าภายหลังการปรับนโยบายเปิดรับนักท่องเที่ยวในระบบ Test & Go เมื่อวันที่ 1 ก.พ.ที่ผ่านมา พร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่ช่วยให้การดำเนินการสำเร็จ ต่อจากนี้รัฐบาลเตรียมหารือเพื่อจัด Travel Bubble หรือการจับคู่ประเทศเดินทาง เบื้องต้นอยู่ระหว่างการประสานงานกับสาธารณสุขรัฐ ประชาชนจีน และมาเลเซีย ทั้งนี้ แนวทางการจัด Travel Bubble เป็นการเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยวตามพื้นที่ที่กำหนดเน้นการควบคุมและจัดการการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ให้อยู่ในมาตรการทางสาธารณสุข ซึ่งผู้ที่เดินทางภายใต้ Travel Bubble สามารถเดินทางภายใน Bubble ดังกล่าว โดยไม่ต้องถูกกักตัว

## ประเด็นข่าว

## หมายเหตุ

## 4. ซินขมไทยข้อมูลโควิดโปร่งใส

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, มติชน, ผจก., มติชนสุดสัปดาห์, newtv

- นายไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ขอขอบคุณประเทศไทยที่ให้ความร่วมมือกับนานาชาติ และส่งข้อมูลโควิด 19 ให้กับสาธารณะ เพื่อการรับมือกับโควิด 19 และเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสมาโดยตลอด ทั้งนี้ รัฐบาลสหรัฐฯ ได้มอบวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อตรวจวินิจฉัยโควิด 19 ด้วยวิธี RT-PCR และ PPE. ภายใต้โครงการ COVID-19 American Rescue Plan Act แก่ สธ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ผจก.รายวัน) เว็บไซต์ (thailandplus, INN)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรรมว.สธ. พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ การฉีดวัคซีน และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากสหรัฐฯ รวมมูลค่ากว่า 49.5 ล้านบาท

## 5. คลัสเตอร์และการระบาด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, ผจก., บ้านเมือง, 77kaoded, mcot, nationtv)

- ชัยนาท คลัสเตอร์ตลาดสดหันคา ปิดตลาด 5 วันหลังพบพ่อค้าแม่ค้าติดเชื้อแล้ว 40 ราย **สระแก้ว** ผู้ป่วยยืนยัน 108 ราย พบติดเชื้อกระจายและในคลัสเตอร์ทั้งเก่าและใหม่ **ลำปาง** ปิด รร.อนุบาลลำปาง หลังพบ นร.ติดเชื้อ 29 ราย **นครศรีธรรมราช** พบผู้ป่วยรายใหม่ 162 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย **นครราชสีมา** ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 306 ราย ฝ้าระวัง 13 คลัสเตอร์ **ชัยภูมิ** ติดเชื้อเพิ่ม 89 ราย **บึงกาฬ** พบคลัสเตอร์ต่อเนื่องจากการทำกิจกรรมร่วมกัน **เชียงราย** อ.เทิง พบผู้ติดเชื้อโควิดกระจายหลายตำบล ฝ้าระวังคลัสเตอร์ป้อนไก่สันทรายงาม หลังถูกเชื่อมโยงกรณีแกนนำกลุ่มคัดค้านสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานขยะเป็นต้นเหตุแพร่ระบาด

## 6. ชี้แจงผู้ป่วยโควิดตั้งครม. รพ.ไม่รับรักษา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, มติชน, ผจก., คมชัดลึก, กท.ธุรกิจ, ประชาชาติ, สยามรัฐ, ช่อง 7, mcot, pptv, newtv, thaipbs, TNN

- กรมการแพทย์ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีผู้ป่วยหญิงตั้งครม.ติดเชื้อโควิด 19 ใกล้คลอด แต่ไม่มี รพ.รับรักษา ผู้ป่วยมีประวัติเคยผ่าคลอดมาก่อนและได้ฝากครรภ์ที่ รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง ต่อมาพบบุคคลในครอบครัวติดเชื้อโควิด ตรวจ ATK ผลเป็นบวก และมีอาการเจ็บครรภ์ ติดต่อเข้ารับการรักษาในรพ.เอกชนที่ฝากครรภ์แต่ได้รับการปฏิเสธทำคลอด ผู้ป่วยจึงเข้ารับการรักษาที่รพ.เลิดสิน ตามสิทธิประกันสังคม เบื้องต้นแพทย์ตรวจ RT-PCR ยืนยัน และแนะนำให้สังเกตอาการที่บ้านระหว่างรอผลตรวจ ช่วงคำมีอาการเจ็บครรภ์ได้ติดต่อศูนย์เฝ้าระวังและนำส่ง รพ.เลิดสิน วางแผนการรักษาผ่าตัดคลอดต่อไป

## 7. ความคืบหน้าคดีฟ้องหมิ่นประมาท

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (สยามรัฐ, แนวหน้า, เติลนิวิสต์, ผจก., ไทยโพสต์, sanook, thestandard, INN)

- ความคืบหน้าคดีหมายเลขดำ อ.2415/2564 ระหว่าง นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา เป็นโจทก์ฟ้อง พญ.นงนลินี จัยสิน แพทย์ชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 10 จ.อุบลราชธานี เป็นจำเลย กระทำผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา โปสเตอร์กล่าวหาว่า กัดคัน สปสช.ขอยาฟ้าวิปริตเวียร์มาแจกคนไข้หนักเอง จนทำให้เสื่อมเสีย ศาลลงโทษจำเลยตาม ป.อาญา หมิ่นประมาท ม.326, หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา ม.328 และเรียกค่าเสียหายทางแพ่งหลักล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี

## มาตรการ สธ. และประเด็นอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ TNN, thebangkokinsight, js100

- กรมการแพทย์แผนไทยฯ เผย หลังติดเชื้อโควิด 19 ผู้ติดเชื้อมักมีอาการ Long COVID ได้แก่ มีไข้ ตัวร้อน อ่อนล้า อ่อนเพลีย ไอ ปวดตามข้อหรือกล้ามเนื้อ อารมณ์เปลี่ยนแปลง นอนไม่หลับ และวิตกกังวล พร้อมแนะนำ 12 คำรับยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติที่ใช้บำบัดอาการดังกล่าว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaipbs

- นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เตรียมประสานแก้ไขข้อมูลค่านำหน้าในแอปพลิเคชัน หมอพร้อม ให้ปลดค่านำหน้า น.ญ./น.ช.ออก หลังมีข้อร้องเรียนนักโทษพันคดีที่ปิดตานิ ยังใช้ค่านำหน้าโทษ จนกระทบความรู้สึก ด้าน สสจ.ปัตตานี ตรวจสอบพบว่ายังมีการใช้ค่านำหน้า น.ญ./น.ช. ในหมอมพร้อมจำนวน 1,351 คน ขณะนี้ ได้เร่งแก้ไขเพื่อเปลี่ยนค่านำหน้าไปเป็น นาย นาง และ น.ส. ให้กับทุกคน

## ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

## นโยบายกัญชาเสรี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน ผู้จัดการรายวัน 360 ไทยรัฐ เว็บไซต์สยามรัฐ

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรรมว.สธ. กล่าวถึงความคืบหน้าการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกัญชา กัญชง บอร์ด ป.ป.ส. มีมติเห็นชอบร่างประกาศ สธ. เรื่องการปลดล็อกกัญชา กัญชง พันธุ์กัญชาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ล่าสุดมีหนังสือจาก ยธ. ในฐานะประธานบอร์ด ป.ป.ส. ส่งมายัง อย. ให้จัดทำร่างประกาศฯ ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ภายใน 120 วัน

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เพื่อให้กัญชา กัญชงไม่เป็นยาเสพติดประเภทที่ 5 อีกต่อไป</p> <p>- พญ.โศรยา ธรรมรักษ์ ผอ.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จัดทำโครงการกัญชาอภัยภูเบศร โมเดลเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย และสถาบันการแพทย์ที่สนใจทั่วประเทศ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงยา กัญชาที่มีคุณภาพ มีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านกัญชาและการนำไปใช้ที่ขยายไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆ นอกจากการแพทย์ คือเป็นอาหาร ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม มีการขยายผลสำหรับผู้ที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายอาหารเมื่อกัญชาหลายแห่งทั่วประเทศ และได้ศึกษาวิจัยต่อเนื่อง นำไปสู่การเปิดให้บริการสปา กัญชาครบวงจร นำร่องที่ “อภัยภูเบศรเดย์สปา” ให้บริการทรีทเมนท์สปา รักษา อาหาร ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และจะเปิดอบรมผู้ประกอบการในเดือนเมษายนนี้</p> <p><b>บทความ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ สก๊อปหน้า 1 : สุขภาพจิตเสื่อมเสียงเปิดกัญชาเสรี</p> <p>- แสดงความคิดเห็นนโยบายกัญชาเสรีหลังจากประเทศไทยมีมติเห็นชอบร่างประกาศ สธ. เพื่อปลดล็อกกัญชาและกัญชงให้พ้นจากยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 มีการจัดเสวนาประเด็นเกี่ยวกับกัญชา โดย ศศก. มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติร่วมกับราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย เพื่อระดมความคิดเห็นเรื่องผลกระทบทางด้านจิตเวชเมื่อจะเปิดเสรีการใช้กัญชา ถึงแม้กัญชาจะมีประโยชน์ในทางการรักษา แต่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคทางจิตเวชและทำให้อาการทางจิตแย่ลง การที่จะเปิดใช้กัญชาอย่างเสรี ควรเสนอข้อมูลให้ครบทั้งข้อดีและข้อเสีย เพื่อหาแนวทางป้องกัน เพราะแม้กัญชาจะมีประโยชน์ทางการแพทย์ แต่อาจทำให้เกิดการใช้ผิดวัตถุประสงค์ และส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม</p>	
<p><b>รางวัลประกาศเกียรติคุณ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผจก., thailandplus)</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม สบส. เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการจัดซื้อจัดจ้างระดับดี จากกรมบัญชีกลาง ในพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ ทำเนียบรัฐบาล สร้างความภาคภูมิใจให้กับบุคลากร กรม สบส. ในการเป็นองค์กรที่การดำเนินงานมีประสิทธิภาพด้านการเงินการคลัง</p>	-
<p><b>ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามรัฐ, thaipbs, tnn, thailandplus, bangkokbiznews, mcot)</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยสัญญาณเตือนเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น คือ การนอนกรนเสียงดังเป็นประจำ เนื่องจากมีการยุบตัวของทางเดินหายใจทำให้ขณะหลับร่างกายจะเกิดภาวะขาดออกซิเจนเป็นช่วงๆ ส่งผลต่อการทำงานของสมอง ทำให้เกิดอาการง่วงนอนมากผิดปกติในเวลากลางวัน การปฏิบัติตัวพื้นฐานควรควบคุมอาหารและลดน้ำหนักในรายที่มีภาวะน้ำหนักเกิน ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการนอนหงายพยายามนอนตะแคงหรือศีรษะสูง ไม่ควรรับประทานยานอนหลับและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ควรขับรถขณะง่วงนอนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ และควรไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับ เพื่อวินิจฉัยและรักษาต่อไป</p>	-
<p><b>ห้ามนำน้ำยาซักผ้าขาวผสมน้ำยาล้างห้องน้ำ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (tnn, inn, thailandplus, plewseengern, bangkokbiznews)</p> <p>- เกสัชกรวีระชัย นวลชัย รองเลขาธิการ อย. เตือนห้ามนำน้ำยาซักผ้าขาวมาผสมกับน้ำยาล้างห้องน้ำโดยเด็ดขาด เพราะสารเคมีในผลิตภัณฑ์อาจทำปฏิกิริยาเกิดสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายอย่างรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ แนะนำผู้ซื้อก่อนซื้อต้องอ่านและปฏิบัติตามวิธีใช้ค่าเตือนที่ระบุบนฉลากอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย</p>	-